



จุลสารสิ่งพิมพ์

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559

13th
COPAG
Anniversary

COLLEGE OF POLITICS AND GOVERNANCE
MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ครบรอบ 13 ปี

วันคล้ายวันสถาปนา

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง





13 ปี วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

19 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครบรอบ 13 ปี ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตร โดย รองศาสตราจารย์ลีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต จำนวนกว่า 1000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครบรอบ 13 ปี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์ ศรีวีไล รองอธิการบดีฯ ฝ่ายแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าว ต้อนรับผู้เข้าร่วมและเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ลีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวรายงาน



ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครบรอบ 13 ปี ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการเมืองไทยกับค่านิยมของสังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลง” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Research Colloquium) ของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองจำนวน 13 เรื่อง



ทั้งนี้วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยวิทยาลัยฯ ได้วางรากฐานทางปัญญาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดตั้งโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่เน้นการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม และการทำงานเพื่อส่วนรวมตลอดมา

พิธีมอบเงินจากผ้าป่าระดมทุน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนบ้านเขวาคอกสวยโดด และกิจกรรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์

ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปีงบประมาณ 2559 “โครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่า บ้านเขวาคอกเขวาพัฒนา อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด”

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขวาคอกสวยโดด อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด



คณะกรรมการดำเนินโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปีงบประมาณ 2559 จัด “โครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่า บ้านเขวาคอก - เขวาพัฒนา อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด” จัดพิธีมอบเงินจากผ้าป่าระดมทุน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านเขวาคอกสวยโดดและกิจกรรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์ กิจกรรมส่งมอบเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ ภาระเวช รองคณบดีฝ่ายฯ วิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฝ่ายฯ แผนและประกันคุณภาพ และอาจารย์จินตนา เมืองแมน ประธานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรกรวิทยาลัยฯ ร่วมส่งมอบเงินจำนวน 40,623.25 บาท ซึ่งเป็นการระดมทุนจากทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยมีนายวิระพัฒน์ วงษ์ชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาคอกสวยโดด และนายสุวรรณ์ โคตรจันทิก ประธานองค์กรพัฒนาชุมชนบ้านเขวาคอก-เขวาพัฒนา เป็นผู้รับมอบเงินจากการระดมทุน นอกจากนี้การเสนอแผนการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน และกิจกรรมเยาวชนโดย นายนิवास โคตรจันทิก เลขาธิการองค์กรพัฒนาชุมชน

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปี 2559 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเยาวชนต้นแบบอนุรักษ์ป่าชุมชน และเกิดเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชน อีกทั้งเป็นการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนในชุมชน นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กับผู้อาวุโสที่เคยผ่านการประสบการณ์การเรียกร้องเพื่อรักษาป่าชุมชน และเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เรื่องป่าและจัดพิมพ์เป็นคู่มือการใช้ประโยชน์จากป่าฉบับเยาวชน

การจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตวิทยาลัยฯ และคณะครู นักเรียน เยาวชนบ้านเขวาคอก-เขวาพัฒนา อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน





COPAG GRADUATE COLLOQUIUM

สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ

15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มส

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกรณ์ อรรถแสง รองคณบดีฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน

ภายในโครงการมีการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ การนำเสนอหัวข้อ แนวคิด กระบวนการ และวิธีการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระขั้นพื้นฐาน และชี้แนะแนวทางการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้นำเสนอหัวข้อ แนวคิด กระบวนการ และวิธีการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อให้ได้หัวข้อและงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น และเพื่อให้นิสิตได้พบและหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ มีความเชี่ยวชาญและความสนใจสอดคล้องกับหัวข้อที่นิสิตสนใจศึกษา อีกทั้งเป็นการรับฟังประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการนำเสนอหัวข้อในครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระให้มีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด





COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สานสายใยผูกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สานสายใยผูกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ พร้อมแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ นิสิตและผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของวิทยาลัยฯ ได้เข้าใจในระบบการลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรีได้พบคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การติดต่อประสานงานของนิสิตและผู้ปกครอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง การปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีการให้คำแนะนำด้านการเรียน ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงระเบียบปฏิบัติแก่นิสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรถแสง รองคณบดีฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรศักดิ์ โทภาวิน รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่นิสิตและผู้ปกครองนิสิตใหม่ ทั้งยังมีกิจกรรมจากสโมสรนิสิตพบนิสิตใหม่ จากนั้นได้แบ่งนิสิตรวมกลุ่มแต่ละสาขาวิชาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา” โดยแบ่ง เป็น 4 กลุ่ม สาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา

ทั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนิสิต นิสิตใหม่ และผู้ปกครองนิสิตใหม่เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น 1,200 คน



วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม D-415, D-402 และ D-411 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

COPAG จัดโครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต”



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานิสิต จัดโครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้

วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต เนื่องจากนิสิตเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของมหาวิทยาลัย จึงมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมและพลังสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนิสิต โดยมี นายกัมปนาท อาชา และนางสาวสมสมัย บุญทศ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจาก ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มมส มาบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง รวมทั้งมีการนำแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตได้



เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

เอกสารเผยแพร่ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

COPAG จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพฝ่ายสุขภาพวิทยาลัยฯ”



วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สโมนสิตรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพฝ่ายสุขภาพวิทยาลัยการเมืองการปกครอง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศักดิ์ โภกาวิณ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกียรติศักดิ์ ชัยพรม พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร และนายนิรวิทย์ ใยสุข นายคสโมนสิตรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ฝ่ายสุขภาพวิทยาลัยฯ จำนวน 30 คน บุคลากรและนิสิต 20 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพสุขภาพและเพื่อส่งเสริมนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพที่มีให้อย่างขึ้นไป วิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งกลุ่มสุขภาพของวิทยาลัยการเมืองการปกครองขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนิสิตภายในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง อีกทั้งอาสาสมัครกลุ่มนี้ได้เอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด และยังเป็น การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของฝ่ายสุขภาพ วิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา



ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกาบังใหม่ จังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยการเมืองฯ โดยชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชมรมสิงห์น้ำตาลอาสาขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของชมรมสิงห์น้ำตาลอาสาในปีที่ผ่านมาและส่งต่อไปให้กับคณะกรรมการชมรมสิงห์น้ำตาลอาสาชุดต่อไป ทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีจากที่สู่น้อง และเพื่อให้ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสามารถน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้



นิต COPAG ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 MSU FRESHY BOYS AND FRESHY GIRLS 2016

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวกชกร วันสา นิสิตเอกรัฐประศาสนศาสตร์ และ นายจักรพันธ์ รุ่งเรือง นิสิตเอกการเมืองการปกครอง ได้เข้าร่วมการประกวด MSU FRESHY BOYS AND FRESHY GIRLS 2016 ภายใต้โครงการ FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2016 “คำคืนแห่งความฝัน” จัดโดยองค์การนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิต สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการประกวดในครั้งนี้ นายจักรพันธ์ รุ่งเรือง สามารถคว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 1 MSU FRESHY BOYS 2016 มาครอง สร้างความยินดีและประทับใจให้แก่กองเชียร์วิทยาลัยการเมืองการปกครองเป็นอย่างมาก

เอกสารเผยแพร่ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม